

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๕๗๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อสั่งการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ <http://moinet> และทาง
Internet ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ม. ๐๐๑๗๖๖

(นายประชา เตรรัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗ (คุณเมธี)

สรุปข้อสั่งการ/ข้อราชการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ</u> <u>กระทรวงมหาดไทย</u> (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)</p> <p>๑. การบริหารจัดการภัยพิบัติ</p>	<p>จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น รัฐบาลและส่วน ราชการได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น และมีผลในทางปฏิบัติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ใน สถานการณ์เสี่ยงที่จะเกิดภัยติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการ จังหวัดต้องนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไว้หรือต้องมีผู้ถือ แทนตลอดเวลา เพื่อให้การติดต่อประสานเป็นไปอย่าง ทันท่วงที ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การปรองดองสมานฉันท์และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ</p>	<p>รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพ ในการจัดเสวนา “แนวทางในการสร้างความปรองดอง” และมอบหมายให้กรมการปกครองเป็นเจ้าภาพในการระดม ความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญ ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนและกรมการปกครอง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด เพื่อสรุปเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณา</p>	<p>-กรมการพัฒนา ชุมชน -กรมการปกครอง</p>
<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ</u> <u>กระทรวงมหาดไทย</u> (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</p> <p>๑. การปรับปรุงเส้นทางขนส่ง ทางน้ำ</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาพิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงประตูเขื่อนเจ้าพระยา การขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้า</p>	<p>-จังหวัดชยันนา สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ดำเนินการชุดลอกคูคลองเพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้า</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งดำเนินการล่วงหน้าเพราะอาจต้องใช้เวลา ๒-๕ ปี พร้อมทั้งประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p>	และปทุมธานี
๒. การขยายสาธารณูปโภคพื้นฐาน	ขอให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปสำรวจพื้นที่เพื่อขยายการบริการน้ำประปาและไฟฟ้าให้ทั่วถึง และมีมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> -การไฟฟ้านครหลวง -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -การประปานครหลวง -การประปาส่วนภูมิภาค
<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</p> <p>๑. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน</p>	<p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ในเรื่อง “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์)” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และให้อำเภอชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ “มิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด”</p> <p>๒. กรณีที่มีการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการในจังหวัด ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงหมายกำหนดการและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเป็นการล่วงหน้า เพื่อสามารถวางแผนการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area-Based Collaborative Research)</p>	<p>ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area-Based Collaborative Research) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่ละจังหวัดมีความก้าวหน้าแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ/เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีการบูรณาการเรื่องของงบประมาณและภารกิจ ๓. การจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนโดยที่ประชาชนดำเนินการด้วยตนเอง และสร้างการเรียนรู้จากการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง ๔. มีการออกแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ๕. มีการคิดริเริ่มนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองในแต่ละจังหวัด ๖. หลายจังหวัดกำหนดครัวเรือนเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีบางจังหวัดที่ทำทุกครัวเรือน <p>โครงการนี้จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ส่งผลให้ประชาชนเริ่มคิดวางแผนแก้ปัญหาของตนเอง ทำให้จังหวัดสามารถรับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ส่วนราชการหรือกระทรวงต่างๆ ที่ลงในพื้นที่สามารถตอบสนองกับการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย</p> <p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัด กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ</p>	<p>-กรมการปกครอง -กรมการพัฒนาชุมชน -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. โครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ และโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕</p>	<p>รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี และโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักในการดำเนินการ</p> <p>ขอให้อธิบดีกรมการปกครองติดตามและนำเรียนความคืบหน้าหรือปัญหาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง และให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจวัตถุประสงค์/หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง พร้อมจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ด้วย</p>	<p>-กรมการปกครอง -จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๔. การเปิดทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยได้มี “แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่” และแผนงานนี้ได้บรรจุในแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ และทำ MOU กับหน่วยงาน ๘ หน่วยงานหลัก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การดำเนินงานตามแผนงานฯ ดังกล่าว จะเป็นไปอย่างไม่มีสิ้นสุด เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และเกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาชนคนไทย มีความเข้าใจ ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างถูกต้อง ชัดเจน ๒. ประชาชนคนไทย มีจิตสำนึก ความเป็นชาติร่วมกัน มีความตระหนักและสำนึก ในพระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓. สังคมไทยสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข <p>ขอให้ข้าราชการทุกท่านให้ถือเป็นเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ประชาชนในชาติตระหนักและสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาไม่เห็นหรือทราบถึงพระราชกรณียกิจ อยากให้ Tailor-made และชุดข้อมูลสืบค้นของทุกจังหวัดได้สรุปและจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความเชื่อมโยงของพระมหากษัตริย์กับการทรงงานในพื้นที่แต่ละจังหวัด</p>	<p>-จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบลงทุนเกินเป้าหมายที่กำหนด แต่การเบิกจ่ายในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย ๒. กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาผ่อนผันการก่องหนี้รายจ่ายลงทุน โดยสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่องหนี้ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หากไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ต้องขอผ่อนผันมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่องหนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ให้งบประมาณพับไป 	<p>-ทุกหน่วยงาน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๖. การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดด้านการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายสูงสุด ๗๖ จังหวัด (ร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องการจัดชุดวิทยากร ค่ายครู ก. - การเพิ่มจำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน - การจัดชุดวิทยากร ค่ายครู ข. - การจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม <p>๒. เป้าหมายที่ดำเนินการต่ำสุด ๓ อันดับแรก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผู้เสพยาผ่านการบำบัดรักษาไม่ให้กลับมาเสพยาซ้ำ - การดำเนินการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด - การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่าย <p>ผลงานที่ประสบความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลสำเร็จทางอ้อม คือไม่เกิดผลลัพธ์ทางตรงต่อประชาชน แต่เบื้องหลังการสร้างพลังสังคมและชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย ขอให้กรมการปกครองเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน โดยใช้องค์ความรู้ในทุกระดับ</p>	<p>-กรมการปกครอง</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕